

Số: /BC-UBND

Ba Lê, ngày 17 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO

V/v tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả 05 năm triển khai thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật

Thực hiện Công văn số 344/STP-PBGDPL ngày 11/3/2024 về việc tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả 05 năm triển khai thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật; Công văn 460/UBND ngày 13 tháng 3 năm 2024 của Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ về việc tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả 05 năm triển khai thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật. UBND xã Ba Lê về việc tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả 05 năm triển khai thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện; tổ chức kiểm tra, khảo sát

Trong thời gian qua Đảng ủy, Chính quyền xã Ba Lê luôn quan tâm đến công tác phổ biến giáo dục pháp luật, xác định Tủ sách pháp luật là một trong những công cụ phổ biến, giáo dục pháp luật phục vụ công tác tuyên truyền pháp luật, góp phần nâng cao ý thức tìm hiểu và chấp hành pháp luật của quần chúng nhân dân.

2. Tình hình xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật

Tủ sách pháp luật trên địa bàn xã phục vụ cán bộ, công chức viên chức và nhân dân mượn để đọc, nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật khi có nhu cầu.

Tại địa điểm Tủ sách pháp luật đều có nội quy hoạt động của tủ sách pháp luật.

UBND xã Ba Lê chỉ đạo thường xuyên tuyên truyền về vị trí, vai trò của Tủ sách pháp luật trong việc nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân, vận động giới thiệu cho cán bộ và nhân dân đến nghiên cứu, đọc sách, báo, tài liệu pháp luật. Để tạo điều kiện thuận tiện cho người đọc tìm hiểu đọc, mượn sách, báo tài liệu pháp luật của Tủ sách pháp luật.

Duy trì, sáp nhập Tủ sách đã được xây dựng theo Quyết định số 06//2010/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật

Hiện nay trên địa bàn xã có 01 tủ sách pháp luật với hơn 50 đầu sách vẫn duy trì hoạt động phục vụ tốt các đọc giả, chưa sáp nhập Tủ sách pháp luật nào.

3. Một số mô hình hay, cách làm hiệu quả trong tổ chức quản lý, khai thác sử dụng Tủ sách pháp luật

Tủ sách pháp luật tại UBND xã đã phát huy được hiệu quả cao giúp cán bộ, công chức nghiên cứu tìm hiểu các vấn đề liên quan đến các chuyên ngành giúp nhân dân và doanh nghiệp khi đến liên hệ các thủ tục hành chính.

Tủ sách pháp luật tại các nhà văn hóa các thôn đã phát huy được hiệu quả cao cho các hội viên các chi hội, nhân dân trong thôn tìm hiểu về pháp luật.

4. Kinh phí xây dựng, quản lý Tủ sách pháp luật

Hiện nay UBND xã Ba Lê thực hiện việc phân bổ kinh phí để xây dựng tủ sách pháp luật theo quy định tại Điều 4 của Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

5. Đánh giá chung

Các Tủ sách pháp luật trên địa bàn xã đã phát huy tốt hiệu quả, đã giúp các đọc giả, người có yêu cầu tìm hiểu về pháp luật... Từ đó giúp nhân dân ngày càng am hiểu pháp luật hơn, ý thức chấp hành pháp luật tốt hơn đã góp phần lớn vào công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, phát triển kinh tế ngày càng đi lên

II. TỒN TẠI, HẠN CHẾ, NGUYÊN NHÂN

1. Về tồn tại, hạn chế

Trong thời gian qua Đảng ủy – UBND xã luôn quan tâm đến công tác phổ biến giáo dục pháp luật, xác định Tủ sách pháp luật là một trong những công cụ

phổ biến, giáo dục pháp luật phục vụ công tác tuyên truyền pháp luật, góp phần nâng cao ý thức tìm hiểu và chấp hành pháp luật của quần chúng nhân dân. Tuy nhiên có một thực tế hiện nay đó là một số đầu sách vừa mới đầu tư nhưng chưa được bao lâu thì luật đã được sửa đổi, bổ sung, thay thế nên không phát huy được tác dụng. Bên cạnh đó trong bối cảnh công nghệ thông tin ngày càng phát triển như hiện nay, như mạng Internet cùng các phương tiện truyền thông hiện đại, phần lớn người dân và cán bộ, công chức đều có điện thoại thông minh, hệ thống máy tính tại trụ sở xã đều được kết nối internet nên đây là phương tiện tra cứu, tìm hiểu chủ yếu, nên việc các độc giả tới các Tủ sách pháp luật để đọc ngày một ít đi.

2. Nguyên nhân

Tại các điểm Tủ sách pháp luật chưa có phòng đọc riêng cho độc giả, nhân dân thực dụng hơn khi cần đến vấn đề gì cần tìm hiểu về pháp luật, chế độ, chính sách thì họ vào Internet, điện thoại thông minh, máy tính để tra cứu tìm kiếm nhanh hơn, tiết kiệm được thời gian hơn...

III. BÀI HỌC KINH NGHIỆM

Tủ sách pháp luật ở cơ sở trên địa bàn xã Ba Lễ cho thấy, để quản lý và khai thác tốt, trước hết phải có sự nhận thức về mục đích, ý nghĩa, vai trò của tủ sách pháp luật, phải có sự chỉ đạo và thống nhất lãnh đạo của Đảng ủy và sự đầu tư quản lý của chính quyền, các ngành đoàn thể cần chủ động phối hợp trong việc khai thác tủ sách pháp luật, thường xuyên quán triệt đầy đủ nâng cao nhận thức trách nhiệm của cấp Ủy, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên của Mặt trận về xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật; Cần sử dụng có hiệu quả lực lượng làm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật ở cơ sở như: tuyên truyền viên, hoà giải viên ở cơ sở để họ chuyển tải sách và tài liệu pháp luật xuống tận thôn, xóm, tổ dân phố và người dân. Sử dụng đội ngũ này làm cầu nối giữa Tủ sách pháp luật với nhân dân, tạo mọi điều kiện đến người dân tiếp cận với sách pháp luật và thông tin pháp luật; Phối kết hợp có hiệu quả các hình thức phổ biến giáo dục pháp luật ở cơ sở cũng là điều kiện tốt góp phần khai thác tủ sách pháp luật, kích thích nhu cầu tìm hiểu pháp luật của cán bộ, nhân dân

IV. QUAN ĐIỂM, PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP VÀ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

1. Quan điểm

Tủ sách pháp luật là nơi lưu giữ, khai thác và sử dụng sách, báo, tài liệu pháp luật để phục vụ nhu cầu công tác, nghiên cứu, tìm hiểu của người đọc. Việc được xây dựng tủ sách pháp luật ở xã đã khẳng định chủ trương xây dựng tủ sách pháp luật của Đảng và Nhà nước là đúng đắn, hợp lòng dân, góp phần thực hiện mục tiêu tăng cường cải cách hành chính và cung cấp kiến thức pháp lý cho người nghèo; góp phần giảm chênh lệch, đảm bảo bình đẳng trong việc giúp người dân tiếp cận, thụ hưởng các thông tin pháp luật giữa khu vực thành thị và vùng nông thôn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn. Nhiều chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước được ban hành quy định về Tủ sách pháp luật đều xác định đây là mô hình có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, nhất là ở cơ sở.

Ngày 09/12/2003, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị số 32-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân, trong đó ghi nhận: “Cần bố trí một khoản ngân sách cần thiết cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; có chính sách trợ giá các loại sách, tài liệu phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hoặc phát miễn phí các loại sách và tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân, nhất là nhân dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số”. Nhằm thực hiện Nghị quyết Trung ương lần thứ 5 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa VIII về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 170/2003/QĐ-TTg ngày 14/8/2003 về chính sách ưu đãi hướng thụ văn hóa. Đối với các xã đặc biệt khó khăn, đảm bảo cấp hàng năm 10 đầu sách pháp luật, 10 đầu sách phổ biến kiến thức phát triển khoa học công nghệ ở nông thôn.

2. Phương hướng

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả khai thác sử dụng tủ sách pháp luật ở xã, trong thời gian tới, cần tranh thủ sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong việc xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật. Đồng thời đẩy mạnh hoạt động thông tin, tuyên truyền giới thiệu các

văn bản pháp luật trên hệ thống truyền thanh của xã để người dân tiện cho việc tra cứu, tìm hiểu. Đặt tủ sách pháp luật ở nơi thuận tiện nhất cho việc tiếp cận của người dân tùy vào điều kiện thực tế của từng cơ sở, có chế độ thù lao, phụ cấp cho cán bộ phụ trách tủ sách pháp luật.

3. Nhiệm vụ, giải pháp

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật. Phát huy hơn nữa hiệu quả tủ sách pháp luật, thu hút người dân đến đọc, tìm hiểu, vấn đề quan trọng vẫn là tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về tủ sách pháp luật, cũng như văn hóa đọc. Đổi mới trong quản lý và khai thác tủ sách pháp luật tại cơ quan để tủ sách pháp luật thực sự trở thành một kênh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật hiệu quả, góp phần quan trọng vào việc tuyên truyền quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, giúp người dân sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật; thường xuyên thông tin, tuyên truyền, vận động, giới thiệu cho cán bộ, công chức và Nhân dân đến nghiên cứu, đọc, mượn sách, báo, tài liệu pháp luật; kịp thời thông báo nội dung sách, báo, tài liệu pháp luật mới trên các bảng tin, trạm tin, loa truyền thanh, trang tin điện tử để tạo điều kiện thuận tiện cho người đọc tìm hiểu, đọc, mượn sách, báo, tài liệu pháp luật; Ngày Pháp luật 09/11, sinh hoạt Câu lạc bộ, thi tìm hiểu pháp luật hoặc sự kiện khác để nâng cao hiệu quả khai thác.

4. Đề xuất, kiến nghị

UBND xã Ba Lê không có đề xuất, kiến nghị.

Trên đây là báo cáo về việc tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả 05 năm triển khai thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật.

Báo cáo Phòng Tư pháp theo dõi, tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Phòng Tư pháp;
- TT Đảng ủy;
- TT HĐND xã;
- CT, các PCT UBND xã;
- Lưu: VP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Phạm Văn Thịnh

